

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp để thực hiện đầu tư nâng cấp, chỉnh trang và khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn (2021-2025)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kinh tế - Xã hội; trên cơ sở nghiên cứu Tờ trình và Báo cáo số 300/BC-UBND, ngày 21/9/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ về việc đề xuất Quy định tỷ lệ hỗ trợ đầu tư nâng cấp, chỉnh trang và khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn (2021 - 2025); Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo HĐND thành phố về những nội dung thẩm tra như sau:

I. Về nội dung báo cáo

Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với nội dung Báo cáo của UBND thành phố tại Báo cáo số 300/BC-UBND, ngày 21/9/2021 của UBND thành phố Tam Kỳ trình tại Kỳ họp với các nội dung chủ yếu sau:

- Thực hiện xã hội hóa trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án theo hướng vận động nhân dân hiến đất; nhà nước bồi thường, hỗ trợ vật kiến trúc và cây cối bị ảnh hưởng trên đất.

- Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất với phạm vi, đối tượng áp dụng, mức quy định hỗ trợ nguồn lực đầu tư và cơ chế quản lý phân cấp cho xã, phường như trong báo cáo của UBND thành phố; cụ thể phần kinh phí hỗ trợ đầu tư như sau:

ĐVT: Phần trăm (%)

TT	Nội dung hỗ trợ theo từng địa phương	Ngân sách Thành phố	Ngân sách xã phường và các nguồn vốn hợp pháp khác (hợp tác xã, nhân dân... đóng góp)	Trong đó	
				Ngân sách xã phường	Nguồn đóng góp của nhân dân và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
01	Đối với địa phương (phường Phước hòa, xã Tam Thăng, xã Tam				

	Thanh) có nguồn thu từ KTQĐ lẻ, HTH đất ở và chuyển mục đích sử dụng đất hạn chế không đủ điều kiện để đầu tư dự án				
a.	Dự án có thực hiện XHH BTGPMB	75%	25%	25%	
b.	Dự án không thực hiện XHH BTGPMB	75%	25%	15%	10%
2	Đối với các địa phương còn lại				
a.	Dự án có thực hiện XHH BTGPMB	60%	40%	40%	
b.	Dự án không thực hiện XHH BTGPMB	60%	40%	30%	10%

- Việc hỗ trợ ngân sách các cấp đầu tư, nâng cấp, chỉnh trang khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại các xã, phường có sự đóng góp của nhân dân là rất cần thiết, cần phải được theo dõi, quản lý chặt chẽ. Vì vậy, đề nghị UBND và Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố cần có văn bản hướng dẫn quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân, thực hiện đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, các khoản thu chi từ nguồn đóng góp của nhân dân phải được quản lý và phản ánh qua ngân sách xã, phường, đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

II. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp để thực hiện hỗ trợ đầu tư nâng cấp, chỉnh trang và khớp nối hạ tầng kỹ thuật tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn (2021 - 2025).

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp kính trình HĐND thành phố xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND thành phố;
- Các vị đại biểu HĐND thành phố;
- Quý vị đại biểu khách mời;
- Lưu VT.

TM. BAN KINH TẾ XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Lê Hoài Ngọc